

สั่งต้นสังกัดฟื้นฟูจิตสอบครูผู้ช่วย

นำเสนอเมื่อ : 24 ต.ค. 2558

ผลสอบสวนวินัยร้ายแรงทุจริตจัดสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ถึงมือ“ดาวพงษ์”แล้ว
พร้อมสั่งต้นสังกัดดำเนินการลงโทษ

วันนี้(22ต.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้นำผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)และพวกรวม 6คน กรณีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 12 ตามที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงที่มีนายอภิชาติ จีระวุฒิ อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสรุปเสนอมา ส่งให้ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รุมว.ศธ.พิจารณาแล้ว ซึ่งพล.อ.ดาวพงษ์ได้สั่งการให้ต้นสังกัดดำเนินการลงโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ในสวนของ ดร.ชินภัทร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับ 11 จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(อ.ก.พ.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ทำหน้าที่แทนอ.ก.พ.ศธ. ที่มี รุมว.ศธ.เป็นประธาน ส่วนคนอื่น ๆ ให้อ.ก.พ.ของตนสังกัด ซึ่งคือ สพฐ. และสำนักงานปลัด ศธ.เป็นผู้พิจารณา

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า หากมีคำสั่ง รุมว.ศธ.ให้ต้นสังกัดดำเนินการลงโทษตามที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอก็ต้องดำเนินการตามนั้น ซึ่งคงต้องไปดูว่าคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เสนอกลงโทษอย่างไรบ้าง ส่วนการประชุม อ.ก.พ.สพฐ.เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ ขณะนี้ยังไม่กำหนดวันที่แน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีดังกล่าว มี 2 คำสั่ง โดย คำสั่งแรกให้สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ดร.ชินภัทรคนเดียว ซึ่งคำสั่งนี้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเสนอให้ลงโทษปลดออก ส่วนคำสั่งที่ 2 ให้สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ดร.ชินภัทร และพวกรวม 6 คน ซึ่งผลการสอบสวนระบุว่า เชื่อว่าน่าจะมีการทุจริตในการจัดสอบครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ได้นำหลักฐานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ มาประกอบการพิจารณา ทำให้พบว่า เฉลยขอสอบรั่วและมีการทุจริตการสอบครูผู้ช่วยจริง จึงถือว่ามีความผิดและควรต้องมีผู้รับผิดชอบ โดยเสนอให้ปลดออกข้าราชการสังกัด สพฐ. 2 ราย ส่วน ดร.ชินภัทรและพวกที่เหลือให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตนสังกัด

อ่านต่อที่ : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 22 ตุลาคม 2558](#)